



# องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

## อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับมอบโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่กำหนด จำนวน ๘ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกและเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าซึกเข้ารับการประเมินคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการนวัตกรรม โครงการขับเคลื่อนสู่สังคม ฐานนวัตกรรม ใส่ใจจรรยาบรรณ "ท่าซึกโมเดล" โดยมี นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประเมิน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเป็นไปภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



สธ.



# ขอความร่วมมือประชาชน

เพิ่มมาตรการร่วมมือ  
ปกป้องครอบครัว และคนที่คุณรัก

เพิ่ม Work From Home ให้มากที่สุด

งดสังสรรค์ ทานอาหารร่วมกัน

งดเดินทางข้ามจังหวัด

ป้องกันความรุนแรงของโรค พาผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ไปฉีดวัคซีน

บรรณธิการ  
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
หมู่ที่ 5 ต.ท่าซึก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
โทรศัพท์ 075 - 318920 โทรสาร 075 - 446694 [www.tasak.go.th](http://www.tasak.go.th)